

# Lễ ký kết MoU trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp, công nhận, đo lường và Halal

*Ngày 9/8/2023, tại Tehran, Iran, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia Iran (INSO) đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp và công nhận, đo lường và Halal.*

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCDLCL và ông Hassan Khanezar, Chủ tịch Trung tâm Đo lường Quốc gia Iran đại diện hai cơ quan ký kết biên bản ghi nhớ. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ nhiệm UB đối ngoại và an ninh Quốc gia Quốc hội Iran.

INSO là tổ chức có thẩm quyền duy nhất trong nước để xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia. INSO là cơ quan quản lý chính thức chịu trách nhiệm hoạch định chính sách, giám sát tốt trong lĩnh vực tiêu chuẩn, hướng dẫn hệ thống tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Tiền thân của INSO là Viện Tiêu chuẩn và Nghiên cứu Công nghiệp Iran (ISIRI) được thành lập năm 1960 thuộc Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại và gia nhập Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) trong cùng năm. Từ năm 2011, sau khi Luật sửa đổi ISIRI được Quốc hội Iran thông qua, ISIRI chính thức được nâng cấp thành INSO và đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran. Về cơ cấu tổ chức, INSO gồm 25 đơn vị trực thuộc và chi nhánh tại các địa phương.



*Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ được diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ nhiệm UB đối ngoại và an ninh Quốc gia Quốc hội Iran.*

MoU song phương được ký kết là cơ sở quan trọng để hai Bên triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù hợp về Halal, tiến tới ký kết thoả thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp về sản phẩm Halal. Từ đó, hợp tác kỹ thuật này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại cũng như quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hoà Hồi giáo Iran.

Nhân dịp này, ông Hà Minh Hiệp đã đến trụ sở INSO tại Tehran. Hai bên thống nhất sẽ triển khai ngay một số hoạt động quan trọng đặc biệt liên quan đến trao đổi thông tin về tiêu chuẩn, chứng nhận, công nhận các tổ chức chứng nhận đối với sản phẩm Halal.

*Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST).*